

ĐƯA BÉ TRỞ VỀ TỪ CỐI CHẾT

Các bác sĩ ở Anh thông báo với cha mẹ bé Woody Lander rằng, nó đã chết sau một cơn suy tim cấp và những nỗ lực hồi sức không thành. Vậy mà cháu bé đã sống lại sau gần 30 phút nằm trong vòng tay của bố mẹ. Nhiều chuyên gia cho đã

Nhân viên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Leeds (Anh) đã cố gắng hồi sức đến tuyệt vọng cho một bé trai 2 tuần tuổi tên Woody Lander. Bé được giao trả lại cho bố mẹ Jon và Karen Lander để họ giã biệt con.

Thế nhưng, chỉ sau đó khoảng nửa giờ, hai vợ chồng lại nghe tiếng của bé, thế là các bác sĩ lại tiếp tục hồi sức cho cháu. Giờ đây đã được 14 tháng tuổi, Woody được cấp thẻ xác nhận sức khỏe bình thường.

(Ảnh: BBC)

Jon Lander, 34 tuổi, một nhân viên phục vụ dân sự ở Farsley (thành phố Leeds), vào tháng 12/2005 đang cùng vợ, 32 tuổi, trở về thăm cha mẹ Jon ở Norfolk thì phát hiện Woody bị tím tái. Họ nhanh chóng đưa con vào Bệnh viện Leeds gần đó.

Tại đây, bé bị suy tim cấp, về sau mới phát hiện bé bị nghẽn một động mạch chủ. Jon Lander cho biết: "Tâm trạng chúng tôi lúc đó đau đớn vô cùng, nhất là sau khi nghe các bác sĩ bảo đã làm hết khả năng có thể để cứu sống bé".

May sao, ngay khi họ vừa chuẩn bị rút ống thở, bé chợt cử động và húng hắng ho. Đội ngũ cấp cứu lại tiếp tục hồi sức cho Woody và bé hồi sinh ngay lập tức.

Bác sĩ Mike Blackburn, nhà tư vấn tim mạch nhi khoa và thuộc nhóm bác sĩ cấp cứu Woody, cho biết: "Trường hợp của Woody là một ngoại lệ, chúng tôi chưa từng gặp bất kỳ ca nào như vậy. Sau khi dốc hết sức quá lâu vào cuộc hồi sức, chúng tôi cứ ngỡ điều tồi tệ nhất xảy ra, chắc chắn đến 99% là bé sẽ chết. Thế nhưng phép lạ đã đến, chúng tôi đã cứu được Woody sau khi cháu bé được tiếp xúc với mẹ. Mầu nhiệm thật, sau đó cháu bé được phẫu thuật thông động mạch chủ, rồi khỏe mạnh đến bây giờ".

Những ảnh chụp não cắt lớp giờ đây cho thấy không còn tổn hại dài lâu cho não của cháu bé, tức cháu bé đã hồi phục hoàn toàn. Các chuyên gia khẳng định với bố mẹ Woody rằng, chắc chắn bé

sẽ sống bình thường, thậm chí rất hiếu động và hoàn toàn khỏe mạnh.

Jon Lander cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết bé sống được là nhờ phép lạ. Các bác sĩ nói chưa từng thấy người nào hồi sinh sau quãng thời gian 30 phút khi không còn dấu hiệu sinh tồn, chứ đừng nói một trẻ sơ sinh 2 tuần tuổi như bé. Chính những ân nhân của Bệnh viện Leeds đã làm nên điều kỳ diệu đó"

Lệ Thiện